

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

- ชื่อโครงการวิจัย** ระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิกับพฤติกรรมการรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ ก่อนตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ที่หน่วยบริการสาธารณสุข ในปี 2563

(Research Project on The level of Perception on Iron Supplements and Folic and health examination by Age and health rights related to Iron Supplements and Folic consuming behavior and health examination by age and health examination among pregnant women who admit antenatal care service in 2020)
- ชื่อผู้วิจัย** นางปภาวี ไชยรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- สถานที่ปฏิบัติงาน** กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

การติดต่อที่สะดวก

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	02-590-4239	เวลาติดต่อ	08.30–16.30 น.
โทรศัพท์เคลื่อนที่	093-516-3593	เวลาติดต่อ	08.30–16.30 น.
โทรสาร	02-590-4163	e-mail address	chpapavee@gmail.com

4. เนื้อหาสาระของโครงการและความเกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร ได้แก่

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559¹ ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” จากข้อมูลจำนวนการเกิดของสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ประเทศไทยมีจำนวนการเกิดต่ำกว่า 700,000 คนเป็นครั้งแรก คือเกิดเพียง 587,368 คน² สอดคล้องกับอัตราเจริญพันธุ์รวมที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 เหลือเพียง 1.53³ นอกจากนี้ ยังพบสถานการณ์ที่สะท้อนคุณภาพการเกิด ได้แก่ การตายมารดา การตายทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ความชุกของความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะสะสมเพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต สติปัญญา และการเรียนรู้ของเด็ก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพประชากร ภายใต้ชื่อโครงการวิวัฒน์สร้างชาติ

เพื่อส่งเสริมให้คู่รักมีการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ โดยส่งเสริมให้รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์ โดยให้ก่อนตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อลดภาวะโลหิตจาง และลดความเสี่ยงการเกิดความพิการในทารกแรกเกิด และส่งเสริม ให้คู่รักเข้ารับการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ ตามที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559^๑ และเป็นการคุ้มครองสิทธิ ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร ย่อมได้รับความคุ้มครอง และช่วยเหลือตามที่กฎหมาย บัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง^๑

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ กับพฤติกรรมการรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิก่อนตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ที่ หน่วยบริการสาธารณสุข ในปี 2563 เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการทำงาน เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิมากขึ้น โดยมี ทีมวิจัย ทีมที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในโครงการ ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยอย่างใกล้ชิด โดยกระบวนการเก็บข้อมูลจะมีการค้ำประกันและละเอียดอ่อนต่อ ประเด็นจริยธรรมในการวิจัย ได้แก่ การให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย ความเป็นส่วนตัวในการเก็บ และให้ข้อมูล การเก็บความลับในการเก็บข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย และผลประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ ในระหว่างการให้ข้อมูลและหลังการที่จบการเก็บข้อมูลไปแล้ว

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกกรมอนามัยแล้ว หากท่านมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ นางปภาวิ ไชยรักษ์ และนางสาวเจน จิรา อุ้นแก้ว สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-259-4238-9 โทรศัพท์มือถือ 09-3516-3593, 08-0601-8689 โทรสาร 02-590-4163 ในวันและเวลาราชการ